

นิเทศศาสตร์



ปีที่ 39 ฉบับที่ 92 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ม.ราชภัฏนครฯ กำหนดรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือกตรงแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ประจำปี การศึกษา 2554 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ รับสมัครในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน- 30 ธันวาคม 2553

นักเรียนที่สนใจจะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 075-392043 หรือ www.nstru.ac.th

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจัดการเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใน วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยแบ่งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง เขตเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มีความประสงค์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตท้องที่ที่สมาชิกอาศัย อยู่ สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างเขตในหน่วยเลือกตั้งกลางเขตนั้น ๆ ได้โดยแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ ทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ขอแบบฟอร์มได้ที่คุณวินัย จินดาวงษ์ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกะติคสถานการณ์

ลาว : ความล้าลึกที่ไทยต้องมอง

ดำรงพันธ์ ใจห้าว
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ สปป.ลาว มีการพัฒนามาเป็นลำดับทั้งมิติทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม แบบค่อยเป็นค่อยไปตามสภาวะของตัวเอง มีองค์กรต่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือบ้าง แต่กระนั้นก็ตาม สปป.ลาวกลับยังถูกมองว่าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาในสายตาของคนทั่วไป โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม การศึกษา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

"คำลี้ บุนพิทักษ์" แม่หญิงลาว ซึ่งทำหน้าที่มีคุณเทศก์ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครศรีธรรมราช ที่เดินทางไปศึกษาการพัฒนาชุมชนต่างวัฒนธรรม กล่าวขอรับว่า ตามความหมายของการ "พัฒนา" ที่หลายคนปรามาส และเปรียบเปรยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทยแล้วประเทศลาวถือว่ายังห่างไกลอีกหลายขุม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเมือง การปกครอง สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม และการศึกษา เป็นต้น

แต่ความเป็นจริงหลังจากที่ชาวคณะได้ไปสัมผัสและศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา การแต่งกาย ความภูมิใจในชาติ อนุสรณ์สถาน การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ การบริหารการพัฒนา ฯลฯ ของชาวลาวแล้วหลาย ๆ คนในคณะ รวมถึงผู้เขียนสรุปความเห็นตรงกันว่า "ไม่เป็นเช่นนั้นเลย แม้แต่น้อย" เพราะทุกอย่างของลาวล้วนแต่งดงาม ลงตัว ตั้งอยู่บนพื้นฐานศักยภาพของประเทศที่มีทรัพยากรที่จำกัด ที่สำคัญยิ่งคือทุกคนมีความสุข มีภาวะทางเศรษฐกิจที่พออยู่พอกิน มีความภูมิใจและพอใจในอัตลักษณ์ความเป็น "ลาว" มีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม ยึดมั่นในศาสนาอย่างลึกซึ้ง และใช้จุดนี้เป็นจุดแข็งของประเทศ

การแต่งกายที่ทุกคนนุ่งผ้าซิ่นที่ใช้เป็นชุดประจำชาติ และชุดทำงานในหน่วยงานราชการซึ่งพวกเขาถือทอขึ้นมาเองเป็นเอกลักษณ์ ดูแล้วช่างงดงามยิ่งนัก !

ภาษาการสื่อสารของคนลาว ไม่มีแม้แต่น้อยที่แม่หญิงคำลี้จะพูดภาษาอื่น แม้เธอพูดภาษาไทยได้ แต่ก็พยายามที่จะไม่พูดออกมา โดยอธิบายทุกอย่างด้วยภาษา "ลาว" เริ่มต้นด้วยคำว่า "สบายดี" ทุกครั้งไป และทุกครั้งที่คุณนั้นจะเป็นไปด้วยความอ่อนน้อม และปิดท้ายด้วยคำว่า "เจ้า" ทุกครั้งไป

ทางด้านการศึกษาในระบบการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของลาวมีอยู่ 4 ระดับ ประกอบด้วย 1. สาขามัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่เตรียมอนุบาลอนุบาล 3 ปี ประถมศึกษา 4 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษา ปลาย 3 ปี 2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ฝึกอบรมผู้ใหญ่ที่อ่านและเขียน

(ต่อหน้า 3)

ลาว : ความล้าสมัยที่ไทยต้องมอง

หนังสือ ไม่เป็น ขกระดับวิชาชีพให้กับผู้ใหญ่ และขกระดับวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ 3. อาชีวศึกษามีทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับช่างเทคนิค และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ 4. การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในลาวมีมหาวิทยาลัยเดียว คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เรียน 4-7 ปี จบ มีคณะที่เปิดสอน 10 คณะวิชา ประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมวิทยาศาสตร์ คณะภาษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และการคุ้มครอง คณะป่าไม้ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

สำหรับ โรงเรียนเอกชนนั้น ทางการลาวอนุญาตให้จัดได้ในระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับวิทยาลัย หรืออนุปริญญา (ปวส.) เท่านั้น และมีนักศึกษาของลาวจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเช่น จีน ไทย เป็นต้น

ในด้านการปกครอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรนำประเทศ โดยมีนายบัวสอน นุบผาวัน เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นลักษณะการปกครองแบบเฉพาะตัวของลาว การบริหารประเทศมีกระทรวงที่ทำงานบริหารประเทศเหมือนกับไทยเกือบครบทุกกระทรวง ขาดแต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ที่ลาวไม่มี ที่สำคัญคือการบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีการแย่งชิงอำนาจจนเกิดกลายเป็นสงครามประชาชน

การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่แล้วคนในประเทศลาวจะประกอบอาชีพเกษตรแบบยังชีพ ใช้ทรัพยากรในชุมชนและหมู่บ้านแต่ก็มีอยู่บ้างในเขตชุมชนเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนายทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเข้าไปลงทุนหวังจ้างค่าแรงงานที่ถูกจากคนลาว และมีแรงงานลาวบางส่วนที่เดินทางไปทำงานรับจ้างในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย

เรื่องของประเพณี วัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าคนในเมืองหลวงของประเทศลาว ยังมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่สูงมาก ทุกวันไม่ว่าจะ

เป็นวันพระหรือไม่ก็ตาม ประชาชนชาวลาวทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าซิ่น ถี้ออกไม้รูปเทียน เครื่องสักการบูชา อาหารคาวหวาน เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างจริงจัง ทำให้ประเทศเกิดความสงบเรียบร้อย ปราศจากสงครามกลางเมืองใด ๆ

นี่คือการบริหารการพัฒนาประเทศแบบ"ลาว ลาว"ที่ชาวลาวต่างรู้สึกภาคภูมิใจบนพื้นฐานศักยภาพของประเทศที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและไม่ใ้รู้สึกว่าจะต้องไปเร่งรีบเดินตามก้นมหาอำนาจชาติใด

ดังนั้น สังคมไทยโดยเฉพาะผู้บริหารประเทศน่าจะต้องมองให้ลึกซึ้งถึงคำว่า "พัฒนาประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ของชาติอยู่บนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกมิติอย่างสอดคล้องไม่เพียงแต่ตั้งตัวชี้วัดการพัฒนาที่คอยเดินตามหลังประเทศมหาอำนาจ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ชื่อว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยขาดความยังคิดหรือตั้งใจก็ตาม

จนทำให้สภาพความเป็นอยู่ของคนในชาติย่ำแย่ลง !!

ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 6 ต.ค. 2553



บรรณาธิการมหาชัยฉัตร มศ.ตร บำรุง ตริณวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลหทัย, นางณัฏฐมา นนทโชติ
พิชญ์นฤภร อัครมานนา นายก้องภพ ปรัชชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11 ปีชาล สำนักส่งเสริมฯ กำหนดให้คณะต่างๆ ส่งเกร็ดด้วยระบบปกติและออนไลน์ภายในวันนี้ ส่วนการเปิดภาคเรียนใหม่ (2/2553) นักศึกษาภาคปกติจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 นักศึกษาภาคพิเศษ เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553

เวทีกลอนสดปีนี้เงียบแต่ไม่ถึงกับเหงา แต่ทำงานผ่านไปด้วยดี เมื่อคืนวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นคืนปิดเวที จะมีชิงชนะเลิศกลอนสดระดับ ม.ต้น ระหว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศกับ โรงเรียนสตรีทุ่งสง และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กับ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีโมร่าจากโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือรำปิดเวที ส่วนผลการแข่งขันกลอนระดับประถมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้รางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนวัดปฐมทายการาม อำเภอสิชล ได้รองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รางวัลรองชนะเลิศ ขอแสดงความยินดีด้วย

อีกหนึ่งรายการที่น่ายินดี การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช ประจำปีนี้นักศึกษาของเราได้เข้าร่วมประกวดด้วย 2-3 คน ผลปรากฏว่านางสาวกชพรรณ เชื้อพุทธ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีทั้งความสวยและความสามารถได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 49 คน ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

วัดวิทยาลัยครูสังสรณ์ เป็นวัดที่อยู่คู่หน้าเขามหาชัยมา 40 ปี จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ในขณะนั้นคืออาจารย์ทวี ท่อแก้ว และพระครูวุฒิธรรมสาร (พ่อท่านปอง) อดีตเจ้าอาวาสวัดพรหมโลกรักษาการเจ้าอาวาสองค์แรก ช่วงต้นๆ มหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษาไปจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น จัดสร้างศาลาการเปรียญ โดยภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปรับแต่งพื้นที่ลาดอัตรตาของอาจารย์สุรวิทย์ คงทอง และคณะ จัดทำถนนคอนกรีต โดยศึกษานิเทศศาสตร์ (กศ.บป.) และเคยเป็นสถานที่จัดอบรมพัฒนาจิตแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เป็นต้น ขณะนี้ได้ก่อสร้างอุโบสถ (ราคาห้าล้านบาท) ใกล้เคียงเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

ใกล้ถึงฤดูกาลของการทอดกฐินสามัคคี ปีนี้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดวิทยาลัยครูสังสรณ์ คณะกรรมการชุดใหญ่ คือกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คงจะได้พุ่มใหญ่หลายพุ่มเพื่อมาเกื้อกูลอุปถัมภ์ต่อไป

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ "วันดีมีทุกวัน เพียงแต่รู้จักจัดสรรให้สะดวกกายสบายใจก็พอแล้ว" สวัสดีค่ะ